

## บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าเล็กน้อย, คาดยังแกว่งในกรอบรอดูทิศทางดบ.สหรัฐ

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ตามแรงขายทำกำไรดอลลาร์/บาทในระยะสั้น แต่ภาพรวมน่าจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบ เพื่อรอการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในกลางสัปดาห์นี้

\*ดิลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 33.65 และ แนวรับที่ 33.75

\*ยูโรอ่อนค่าลงในช่วงเช้าวันนี้วันที่ตลาดเอเชีย หลังจากความพยายามที่จะยุติภาวะชะงักงันระหว่างกรีซและกลุ่มเจ้าหนี้ ยังประสบความสำเร็จในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

\*ความล้มเหลวในการรักษากรีซไว้ในยูโรโซน หลังจากการเจรจามานานหลายปี รวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จะทำให้กรีซเผชิญกับภาวะที่ไม่มีใครรู้ และจะส่งผลกระทบครั้งประวัติศาสตร์ต่อสหภาพยุโรป

\*แรงกดดันต่อยูโร ช่วยทำให้ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 1 เดือนที่ 94.322 ที่ทำได้ในสัปดาห์ที่แล้ว

\*นักลงทุนในดอลลาร์หวังให้เฟดส่งสัญญาณที่ชัดเจน เกี่ยวกับจังหวะเวลาในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก ในรอบเกือบ 1 ทศวรรษ หลังการประชุมนโยบายในวันที่ 16-17 มิ.ย.นี้

\*แต่นักลงทุนบางส่วนคาดว่า นางเจเน็ต เบลเลน ประธานเฟด จะเพียงแค่น้ำว่า การขึ้นดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับข้อมูล และจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นตามที่คาดไว้

\*วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 159.58 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ในทุกช่วงอายุ 993.42 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปี ซื้อสุทธิ 1.14 พันล้านบาท

\*09.34 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.70/74 จาก 33.73/75 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.738/837 จาก 37.730/762 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 123.45/47 จาก 123.37 เมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1205/09 จาก 1.1268 เมื่อวันศุกร์

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"เข้านี้แข็งค่าขึ้นมาบ้าง ยังเป็นการ sideways ไปก่อน พอดคนของรัฐบาล  
ไม่ได้ออกมาพูดกดดันเรื่องบาทมากเหมือนก่อนหน้านี้ ก็ทำให้บางคนที่ซื้อดอลลาร์/บาท  
ไว้ ทอยยอด position บ้าง แต่หลักๆ สัปดาห์นี้ก็คงต้องดูเรื่องเฟด" ดีลเลอร์กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้